



คิดสักนิด...สะกิดใจ



“ชื่อนั้นสำคัญไฉน!!!”

แต่ก่อนเวลามีชีวิตใหม่เกิดขึ้น ปู่ย่าตายาย ญาติผู้ใหญ่ หรือพระที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายเคารพนับถือ จะเป็นผู้ตั้งให้ แต่ละชื่อนั้นก็เป็นชื่อที่มาจากคำไทยง่ายๆ สั้นๆ มีความหมายไปตามแต่ละสถานการณ์ เช่น ไอ้จ้อย ด้วยเหตุเกิดมาตัวเล็ก , ไอ้จ้อน เพราะเห็นเกิดมาก็มีแต่ตัวเปล่า ล่อนจ้อน , อีแดง เพราะเด็กน้อยนี้ เธอเกิดมาตัวขาวอมแดง ชมพู่ระเรื่อระเรื่อ หากคิดจะตั้งชื่อให้ดูดีมีสกุลพอจะเป็นเจ้าคนนายคน ก็อาจจะชื่อ ไอ้เดช เพราะว่าถ้าเป็นท่านขุน หรือเจ้าพระยา ก็อาจจะได้ชื่อ “ท่านขุนเดช” หรือ “เจ้าพระยาเดช” ก็ว่ากันไป ตามประสาโลก

บางคนเมื่อเกิดมาแล้ว ลืมตาดูโลกไม่ได้ก็เพล่า ก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนอยู่เจียนตาย คนในสมัยเก่าก่อนก็มักจะถือเคล็ด เปลี่ยนชื่อด้วยเหตุผลจะได้มีชีวิตใหม่สุขสบายเหมือนกับคนอื่น ๆ ส่วนชื่อเก่านั้นก็ให้ล้มหายตายจากไปพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บนั้นไป อย่างเช่น แต่เดิมเกิดมาได้รับชื่อว่า “ไอ้เดช” เพียงหวังให้เติบโตใหญ่แล้วจะได้มีบุญมีบารมีเป็นเจ้าคนนายคน แต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับโรคภัยเจียนตายนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่จึงมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ปกป้อง” เพื่อจะเป็นหลักให้กับผู้ได้รับชื่อนั้นว่า จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ปกป้อง เจ้าของชื่อ เพื่อจะได้ปลอดภัยตลอดแล้วจะภัยอันตราย

ปัจจุบันนี้ แนวคิด และแนวทางของการตั้งชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากเดิมชื่ออาจจะเป็น “กิจ” ที่หวังให้รู้จักทำงานทำการไม่เกียจคร้าน เพื่อสร้างฐานะด้วยกิจการงานที่สุจริต ส่วนชื่อแนวปัจจุบันที่สนใจกัน ก็ช่างสลับซับซ้อนกันเสียเหลือเกิน “เฮ้อ!!!” อ่านก็ยาก ความหมายก็หายากตามไปด้วย ด้วยเห็นว่าชื่อที่มีเสียงพ้องกับคำของทางต่างประเทศทางยุโรปเขา ดูจะน่าสนใจกว่า หรือ คำที่มาจากกรรรมคำบาลี สันสกฤต ดูจะมีความหมายที่ดีกว่าคำไทยแท้แท้ ผู้เขียนขอแนะนำชื่อใหม่ชื่อหนึ่ง มันเตะตามากทีเดียวยามที่เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ เพื่อหาข้อมูล คำคำนั้นคือ “กตนต์” หลายคนสงสัย “นี่เป็นคำไทยด้วยหรือ” “ไม่ได้เขียนผิดนะ” “นี่ อย่าว่าแต่หมายความว่าจะอะไรเลย แต่มันอ่านว่าอย่างไรกันหรือเธอ” ตกลงแล้วจะอ่านว่าอย่างไร อ่านว่า “กิด” ครับ หมายความว่าคือ “การ แสดง การรายงาน” ไม่ได้อ่านว่า “กอ ตอ ตอ” นะครับระวังให้ดี

“ชื่อนั้นสำคัญไฉน” เป็นคำพูดที่ว่ากันไป แต่ความหมายชัดเจนดี จริงจริงแล้ว คุณภาพของคน ไม่ได้ได้อยู่แค่เพียงชื่อคูดี มีความหมายดีเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่าคือ คนคนนั้นปฏิบัติตน หรือทำตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าตัวเขานั้นมีความหมายสมกับชื่อของตน มากน้อยเพียงไร เข้ากับคำคมความคิดที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” โดย“งานที่ทำนั้น คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจิตใจที่เปี่ยมคุณธรรม และมีเมตตา”

ในพระคัมภีร์มีบุคคลสำคัญสำคัญ ได้รับชื่อมาจากพระเป็นเจ้าหลายต่อหลายคน จาก “อับราฮัม” มาเป็น “อับราฮัม” บิดาแห่งความเชื่อวางใจในพระเป็นเจ้าบ้าง จาก “ยาโคบ” มาเป็น “อิสราเอล” ผู้เป็นต้นตระกูลชนชาติอิสราเอล ชนชาติผู้ถูกเลือกสรรจากพระเจ้า หรือจะเป็น “โมเสส” ผู้รอดจากน้ำ และช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรอดจากน้ำด้วย หรือ “นบูกูญยอห์น บัปติส” ผู้ทำพิธีล้าง และเป็นประกาศก ประกาศให้ชนทั้งชาติกลับใจปรับชีวิตกลับมาหาพระเป็นเจ้า ชื่อสุดท้ายก็ชื่อของพระเยซู นั่นอย่างไรครับ “เยชู...ผู้ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงเรียกเป็นบุตรของพระองค์” (เทียบ ลก 1:32) และอีกชื่อหนึ่งของพระองค์ “อิมมานูแอล...ที่แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตกับเรา” (เทียบ มธ 1:23)

พระเยซูเจ้า และบุคคลในพระคัมภีร์เหล่านี้ที่ยกมานั้น ต่างก็ได้รับชื่อจากพระเป็นเจ้า เป็นความหมายว่าพระองค์ทรงให้ชื่อ และให้ชีวิตกับเรา พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเรา และมีภารกิจมอบให้กับเรานั้นคือ อย่างล้นต่ออุปสรรคใดใด “ท่านทั้งหลายผู้รู้ความชอบธรรม ประชากรที่มีธรรมบัญญัติของเราอยู่ในใจ จงฟังเราเถิด อย่างล้นการเยาะเย้ยของมนุษย์ และอย่าหวาดกลัวการสบประมาทของเขา (เทียบ อสย 51: 7) ดังนั้น ท่านจงคาดสะเอว จงลุกขึ้นไปบอกทุกสิ่งที่เราจะสั่งท่านให้เขาฟัง อย่างล้นเขาเลย” (เทียบ ยรม 1:17) และจงเป็นแสงสว่างสำหรับนานาชาติ เป็นกระจกส่องให้ทุกคนได้เห็นแสงสว่าง เห็นพระเมตตาความรักของพระบิดาของเรา “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรม เราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้ เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากร และเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ” (เทียบ อสย 42:6)

“เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน” (เทียบ อสย 49:6)

เราทุกคนก็ได้ชื่อ “คริสตชน” ยามที่เรารับศีลล้างบาป ชื่อนี้หมายความว่าเราเป็นลูกของพระบิดา พระบิดาประทานพร และให้ชีวิตเราพร้อมกับมอบภารกิจ หรือพันธกิจ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงมอบให้พระเยซูเจ้า และบรรดาประกาศกทั้งหลาย “จงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้น พระเมตตาความรักของพระบิดาจะได้ถูกฉายส่องไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก” ค่าของคนจึงอยู่ที่จิตเมตตาความรักของคนคนนั้นที่เป็นลูกของพระบิดา มิใช่เรื่องอื่นใดใดเลย ทีนี้เราคงเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่า “ชื่อนั้นสำคัญไฉน!!!”

โดย...นกขุนทอง